



## วิหวัธ ชินบารมี กำไรชีวิตที่ NICHE CARS

ทุกวันนี้รถยนต์เปรียบได้กับเฟอร์นิเจอร์ โครมบ้านหลังหรูแต่มีรถยนต์ที่ไม่คู่ควรกันอยู่ในโรงรถเลย ก็คงคล้ายกับหยิบสุทธราคาแพงมาใส่กับรองเท้าและซึ่งคงไม่แมตช์กัน และหากพูดถึงรถยนต์หรูซูเปอร์คาร์ที่ Niche Cars มีรถยนต์แบรนด์ดังให้เลือกหลายแบรนด์ และยังมี Lamborghini Club ด้วย ส่วนที่เหลือคือความสุขที่ได้จากรถระดับนี้ทั้งสิ้น

และนี่คืออีก 1 ชีวิตของผู้รักรถอย่าง แชมป์วิหวัธ ชินบารมี Managing Director แห่ง Niche Cars ที่ให้บริการสำหรับผู้ชื่นชอบในรถยนต์ซูเปอร์คาร์ทั้ง 6 แบรนด์ ได้แก่ Pagani, Lamborghini, Koenigsegg, Lotus, Lorinser และ Hummer ใน 4 สาขา คือ ศรีนครินทร์, สยามพารากอน, พัทยา และสาขาใหม่ที่กำลังจะเปิดใหม่ปลายปีนี้คือที่มอเตอรเวย์ คุณแชมป์เล่าถึงประสบการณ์ที่มีกับงานที่รักและเติบโตมาให้เห็นว่า

“ผมเกิดมากับรถยนต์ตั้งแต่ยังเด็กเลยก็ว่าได้นะครับ เหมือนถูกปลูกฝังให้รถยนต์เข้ามาอยู่ในสายเลือดเพราะเป็นธุรกิจของครอบครัว โดยที่ Niche Cars เริ่มต้นมาประมาณ 10 ปีแล้ว แบรนด์ที่อยู่ในมือเราจะมี Pagani ซึ่งปีหนึ่งผลิตแค่ 40 กว่าคันทั่วโลก Koenigsegg ผลิตแค่ 30 กว่าคัน นอกนั้นก็จะมี Lamborghini และ Lotus รถยนต์ทุกแบรนด์ของเราเข้ามาทั้งคันครับ”

ก่อนจะมาบริหารงานที่ Niche Cars คุณแชมป์เล่าว่า “ผมจบไฮสคูลที่ประเทศสิงคโปร์ และมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีคณะการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลังจากนั้นก็มาบริหารงานที่นั่นตลอดประมาณ 7-8 ปีแล้วในตำแหน่ง Managing Director ผมดูแลทั้งฝ่ายขาย การบริการ และการตลาดครับ”

ในการดูแลรถยนต์ประเภทนี้ คุณแชมป์บอกว่าตลาดมีการขึ้นลงเร็วมาก ด้วยยอดขายที่มีน้อยแต่รถยนต์มีราคาสูงมาก ผลกระทบเปรียบได้กับการที่มีบ่อน้ำไม่ใหญ่ เวลาโยนหินลงไปจะเกิดการกระเพื่อมทั่วทั้งบ่อค่อนข้างเร็ว “ไม่ว่าเราจะทำอะไรจะต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์เป็นหลัก เพราะเราใช้เวลาสร้างมาตลอด 10 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ได้รีบหุ้ตลอด รวมทั้งเรื่องของคุณแข่งด้วย แต่เราก็พิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นแล้วว่าสามารถไว้วางใจ และเชื่อมั่นเราได้ 100% แม้กระทั่งค่าพุดก็มีค่ากับเรามากครับ”

“ผมเชื่อว่าถ้าลูกค้าได้เข้ามาพูดคุยตกลงเรื่องรถยนต์กับเราแล้ว ลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นและสบายใจ แล้วจะไม่ไปใช้บริการกับที่อื่น บางครั้งแค่ยกหูคุยกันทางโทรศัพท์ก็ตกลงซื้อขายกันได้เลยครับ”

หลังจากลูกค้าตัดสินใจซื้อรถยนต์กับ Niche Cars แล้ว ในเรื่องบริการหลังการขาย คุณแชมป์บอกว่า “เรามีช่างจากต่างประเทศที่ได้รับการเทรนนิ่งมาโดยตรงจากต่างประเทศมาดูแลให้ด้วย รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ รถยนต์สมัยนี้ไม่ได้อาศัยความเก่งของช่างเพียงอย่างเดียว ต้องอาศัยโรงงานด้วย ส่วนเวลาที่มีเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าก็ต้องส่งกลับไปให้ทางโน้นดู หรือทางโน้นอาจจะบินมาดูเอง ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนครับ”

โดยส่วนตัวถ้าเป็นสุดยอดรถยนต์ในฝัน คุณแชมป์บอกว่า “สำหรับผมต้องเป็นแบรนด์ Pagani ครับ แต่ผมยังไม่ได้มีไว้ครอบครอง ผมขับแบรนด์อื่นไปก่อน เช่น Lamborghini” ความพิเศษของรถยนต์แบรนด์นี้ อย่างแรกมาจากคนที่ชอบรถยนต์จริงๆ ที่เคยสร้าง Lamborghini รุ่นหนึ่ง มีชื่อว่า Buacho Pagani เคยอยู่โรงงาน Lamborghini และได้ผลิตรถรุ่น Touch ขึ้นมาผ่านมา 30 ปีจวบจนปัจจุบันรุ่นนี้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนับว่าเป็นรถประเภทคลาสสิก “โดยเฉพาะรุ่นไฮไลต์จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ครับ อีกอย่างคือนอกจากเขาจะเป็นวิศวกรแล้ว เขายังมีเพื่อนสนิทที่เป็นนักขับรถฟอร์มูล่าวัน ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำอยู่ตลอด

“ด้วยกลยุทธ์ของเขาทำให้ Pagani เป็นรถที่ไม่เหมือนรถรุ่นใดในโลก เป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะดี เข้าโค้งและเบรกได้ดี เวลาขับแล้วให้ความรู้สึกที่นุ่มสบาย ผสานกับศิลปะการออกแบบรถที่ใช้วัสดุอย่างดีเยี่ยมและมีความประณีตมาก ถ้าจะเปรียบเทียบรถแบรนด์นี้กับนาฬิกาที่เราสามารถใช้แล้วขายยี่สิบสองดูได้ในทุกรายละเอียดอย่าง Patek Philippe เช่นเดียวกับนิอตทุกตัวที่ประกอบอยู่ในรถทำจากวัสดุไทเทเนียม ตกราคาตัวละ 7 ยูโรเป็นต้น ฉะนั้นเวลาเราขับรถแบรนด์นี้เข้าโค้งจะให้ความรู้สึกเสมือนว่า รถคันนี้วิ่งมันเป็นหนึ่งเดียวจริงๆ ครับ”

เมื่อถามถึงการแข่งรถ Lotus Cup Thailand คุณแชมป์เล่าว่า “ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเรามีการแข่งขันครั้งแรกที่พีระ เซอร์กิต ซึ่งมีรถเข้าแข่งเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ผมต้องขอบอกเลยว่าในวงการรถยนต์กำลังมองอยู่ว่าเราจะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนไทยที่จ่นารถ 1 คันในราคา 3-7 ล้านบาทมาแข่งกัน ผ่านไป 1 ปีเราก็พิสูจน์แล้วว่าเราทำได้ โดยมีรถลงแข่งทั้งหมด 13 คัน นับว่าประสบความสำเร็จเกินกว่าหนึ่ง และได้ผลตอบรับที่ดีมาก พอมาปีนี้เรามีถึง 20 กว่าคันจากทาร์เก็ตที่วางไว้คือ 33 คันแล้วเราจะหยุดรับรถแข่งแล้วครับ

“เดือนต.ค. นี้จะเป็นสนามที่ 5 และ 6 ก็ยังคงคล้ายๆ ของเดิมอยู่ และสนามที่น่าตื่นเต้นคงเป็นที่เซปิง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้แข่งขันกันเป็นสนามที่ 1 และ 2 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ส่วนปลายปีจะมีการแข่งขันที่สนามเฉพาะกิจบางแสน ก็จะมีนักแข่งจากมาเก๊า มาร่วมกับเราด้วย ในปีหน้าเราอาจมีการคิดแข่งที่ทำความเร็วได้ดีที่สุดของเมืองไทยมาเจอกับนักแข่งจากมาเก๊า ฮองกง และสิงคโปร์ นับเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้จบอยู่แค่เมืองไทย และทำให้เป็นสากลมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการแข่งขันจะได้ด้วยรางวัล และนาฬิกาจาก Hugo Boss สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถซื้อตัวและเข้าไปชมการแข่งขันได้เลยนะครับ หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.nichecars.co.th](http://www.nichecars.co.th)

“ผมคิดว่าสำหรับคนที่เลือกซื้อรถจากเราไปก็เสมือนได้กำไรชีวิตไปแล้ว เพราะถ้ามีสตางค์ใช้แล้วไม่เดือดร้อนก็ถือว่าซื้อความสุขให้ตัวเองบ้างนะครับ” ▼